

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh
tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo về phòng chống
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

HỎA TỐC

Ngày 24/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu của tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND, thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 các huyện, thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến nay 23/4/2020; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; báo cáo và kiến nghị của lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Trong các ngày qua, cấp cấp, các ngành, các Hội, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục tuân thủ và tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch, nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tụ tập đông người, không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và một số nơi có biểu hiện chủ quan, lơ đãng.

II. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 thì tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan còn cao, đòi hỏi các cấp, các ngành, các lực lượng và mọi người dân cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thỏa mãn, lơ đãng, chủ quan; cần quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, phát hiện sớm, cách ly, dập dịch kịp thời, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân, không được để đại dịch gây hậu quả nghiêm

trọng như đã và đang xảy ra tại một số nước trên thế giới. Với kết quả Việt Nam đã kiểm chế được lây lan trong cộng đồng, kiểm soát tốt dịch bệnh, do vậy cả nước đã chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Trong khi chưa có vắc xin và thuốc đặc trị Covid-19, phải thích nghi, “chung sống” với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình thường mới trong điều kiện có dịch bệnh.

Trên tinh thần đó, trong giai đoạn mới, tỉnh ta tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, xem công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và lâu dài. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện ca bệnh để cách ly, điều trị hiệu quả; vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân. Vận động người dân thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tạo thói quen đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, kể cả trên phương tiện giao thông; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ. Từng người dân tự nâng cao nhận thức trong việc phòng chống dịch bệnh, tiến đến chủ động và tự giác làm tốt các quy định về phòng chống dịch, tự bảo vệ sức khỏe chính mình, cho gia đình mình và xã hội.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu kép, vừa chống dịch, ứng phó hạn hạn hán, vừa phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung:

a) Các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong công tác phòng chống dịch. Chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

b) Các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nghiêm việc đảm bảo các yếu tố an toàn, các tiêu chuẩn và tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch; đồng thời nâng cao năng lực giám sát y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, chú trọng công tác quản lý các trường hợp đến địa phương từ vùng dịch để có biện pháp cách ly và theo dõi y tế theo đúng quy định.

d) Tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của từng ngành, địa phương để có biện pháp tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

đ) Tập trung triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; triển khai các giải pháp hỗ trợ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh; trong đó tập trung đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là dự án nhà máy điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh, kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500 kV Thuận Nam; Trạm biến áp Ninh Phước 220 kV, Trạm biến áp và hệ thống đường dây Trạm Phước Thái để giải tỏa công suất các dự án điện gió, điện mặt trời đang bị giảm phát; các dự án điện gió, điện mặt trời, khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án điện khí Cà Ná 1500 MW; triển khai các dự án du lịch (Ecopark Mũi Dinh, Sun bay Park, Sailing Bay), các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, các dự án BT,... Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn; rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị xử lý các dự án liên quan đến đất rừng. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục để triển khai đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm văn hóa tỉnh, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Chợ Tấn Tài (cũ),...

e) Tổng hợp thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của từng lĩnh vực theo dõi và từng địa bàn quản lý để báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Giao Sở Y tế chỉ đạo và tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện. Xác lập cơ chế theo dõi sức khỏe, điều tra dịch tễ các trường hợp nguy cơ, đưa phòng xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật vào hoạt động. Hướng dẫn chuyên môn việc kiểm soát tất cả các trường hợp đến/về địa phương, kê khai y tế, mở rộng xét nghiệm sàng lọc để thực hiện cách ly kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chú trọng công tác nâng cao năng lực y tế trong toàn Ngành để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, cập nhật Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cùng với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đảm bảo thống nhất và phù hợp.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các loại hình dịch vụ thuộc ngành quản lý và phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn đảm

bảo phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cơ sở lưu trú thuộc ngành quản lý theo đúng quy định.

c) Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương kiểm soát việc tiếp tục tạm ngừng các nghi lễ tôn giáo và hoạt động có tập trung đông người ở các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đề xuất giải pháp kiện toàn các Tổ giám sát phòng chống dịch tại cấp cơ sở theo hướng tinh gọn, đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả, lưu ý gắn nhiệm vụ phòng chống dịch với nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các thành viên Tổ giám sát.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đồng bộ các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo chương trình giáo dục và nhiệm vụ đề ra.

đ) Giải thể và dừng hoạt động 04 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường bộ tại cửa ngõ vào các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và tăng cường giám sát kiểm soát hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách; hướng dẫn việc thực hiện những quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh cho chủ doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và hành khách theo đúng quy định và theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 27/2/2020. Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch cảng biển trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác giám sát việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các ngành, các cấp; chủ động tham mưu kịch bản tăng trưởng kinh tế để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2020 đã đề ra. Theo dõi, tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án của các thành phần kinh tế.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ cho nhân dân xã Phước Dinh – Thuận Nam và xã Vĩnh Hải – Ninh Hải theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ khi dừng chủ trương triển khai thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

g) Giao Sở Công thương khẩn trương tiến hành các thủ tục để hoàn thiện Đề án xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng của cả nước theo đúng quy trình quy định.

h) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp rà soát, nắm chắc từng đối tượng để thực hiện việc hỗ trợ gói an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, tránh chồng chéo và sai sót trong việc thực hiện chính sách; đồng thời hướng dẫn các địa phương kết hợp rà soát việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do hạn hán gắn với hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19 gây ra đảm bảo theo quy định. Chủ động theo dõi cập nhật

văn bản quy định thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thống nhất và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ ngay trong tháng 4/2020.

i) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo và kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều chỉnh phương án sản xuất cho phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh chịu tác động kép vừa chống dịch, vừa ứng phó hạn hán.

k) Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống dịch, nhất là vùng nông thôn và vùng đang triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, kể cả xử phạt nguội.

l) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai ngay một số công việc sau đây:

- Rà soát, củng cố các Tổ hoạt động phòng chống dịch của các địa phương đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu quả, gắn nhiệm vụ phòng chống dịch với nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp học cho học sinh trở lại trường; lưu ý chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc dẫn cách và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định.

- Rà soát, chỉ đạo sản xuất và tập trung triển khai đầy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư công để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

m) Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống Mặt trận và đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch; đồng thời tổ chức và phối hợp giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, NVT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đình Tuấn